

ชัด สว.ทำแตกแยก-แอบแฝง ยื่น ป.ป.ช.ฟัน“ทวิ-ยุทธนา”

อ่านต่อหน้า 4

ชัด สว.ทำแตกแยก-แอบแฝง

นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือนายอ้น บุรีรัมย์ เปิดเผยภายหลังเดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ได้ยื่นคัดค้านคำร้องของกลุ่ม 105 สว. ที่มายื่น ป.ป.ช. ให้เอาผิด พ.ต.ท.ทวิ สอดส่อง รมว. ยุติธรรม และพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่กล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีรับคดีอัยเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ในความผิดพอกเงิน เพราะเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมือง อาจมีวัตถุประสงค์อื่นเหนือจากประเด็นการให้ตรวจสอบทางกฎหมาย

และเป็นการกระทำที่ไร้สาระ หยาบโหด อย่างไม่ได้

ทั้งนี้ ตนไม่ทราบว่ สว.ที่จะถูกดำเนินคดี มีใครบ้าง แต่เท่าที่มีข่าวลือ จะดำเนินการกับ 138 สว. แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร เหตุใดจึงดันกันจึง จึงได้มายื่นหนังสือคัดค้านใน 3 ประเด็น โดยหนึ่ง รมว.ยุติธรรม และอธิบดีดีเอสไอ ทำงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่มีการกั้นกั้ว หรือทำเกินอำนาจ สอง เหตุใด สว.ดูเหมือนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และสาม ป.ป.ช.จะต้องนำเรื่องนี้ถึงลงถึงขยะ เพราะคนมองตรงข้ามว่าไม่ได้ทำเพื่อเกียรติภูมิของตัวเอง แต่ดำเนินการเพื่อหวังผลทางการเมือง

ทั้งนี้ ตนจะติดตามว่า ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องไหนก่อน ระหว่างเรื่องที่ตนได้ร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมของกลุ่ม สว. ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเรื่อง สว.ร้อง รมว.ยุติธรรมกับอธิบดี ดีเอสไอ จะติดตามดูว่าจะมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องการตรวจสอบจริยธรรม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และนายชัยชนก ชิตชอบ สส.และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กรณีครอบครองที่ดินเขากระโดง เพราะ ป.ป.ช.ไม่เคยเรื่องมาสอบ หรือยืนยันคำร้อง หรือมีหนังสือตอบกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าว นายภัทรพงศ์ ได้นำข้อความจากแอปพลิเคชันไลน์มาอ่านให้สื่อมวลชน โดยระบุว่า เป็นไลน์คำสั่งให้ สว. หยุดการเคลื่อนไหว เพราะกำลังมีการตรวจสอบคดีอัย โดยห้าม สว.ยุติการดำเนินงานที่ปรึกษา หากเคยโพสต์ให้ลบโพสต์ งดการโพสต์การเป็นที่ปรึกษาทุกทางสื่อ แลงดกิจกรรมวันที่ 24 มี.ค. 2568

ล่าสุด มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2568 ที่ผ่านมานี้ ได้นำเอาเรื่องร้องเรียน สว. กรณีดีเอสไอ กระทำเกินกว่าอำนาจ เข้าพิจารณาเป็นวาระจรเร่งด่วน และได้มีมติ 7:0 รับเรื่องออกเลขไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



คัดค้าน - นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือนายอ้น บุรีรัมย์ ได้เดินทางไปยังหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อคัดค้านคำร้องของกลุ่ม 105 สว. ที่ได้ยื่นเอาผิด รมว.ยุติธรรม และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลังนำคดีอัยเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ ฐานพอกเงิน พร้อมนำชายที่มีเชือกมัดข้อมือมาด้วย เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าได้นำตัวนักโทษมาส่งให้กับ ป.ป.ช.ดำเนินการเอาผิด

“ห่วยเกษียณ”ซื้อได้ทุกกลุ่ม ชิงล้านทุกศุกร์-คืนหมดตอน60

“ห่วยเกษียณ”ซื้อได้ทุกกลุ่มชิงล้านทุกศุกร์-คืนหมดตอน60

ผู้จัดการรายวัน360° – “ห่วยเกษียณ” ปรับใหม่ ซื้อได้ทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา แรงงาน พนักงานเอกชน ข้าราชการ ขอแค่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ชิงเงินล้านทุกวันศุกร์ ซื้อได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ได้คืนเงินทุกบาท ทุกบาททุกสัปดาห์ตอนอายุ 60 ปี ส่วนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ซื้อได้ แต่ต้องออมไว้ 5 ปี ถึงจะได้เงินคืน “เผ่างูมิ” เผยต้นเข้าสภาผู้แทนราษฎรเดือนนี้ ซื้อมวย เงินไม่หาย กลายเป็นเงินออม ใช้งบประมาณรัฐปีละ 650 ล้านบาท สร้างเงินออม 13,000 ล้านบาทต่อปี **อ่านต่อหน้า | 4**

ผู้จัดการรายวัน360° – “ห่วยเกษียณ” ปรับใหม่ ซื้อได้ทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา แรงงาน พนักงานเอกชน ข้าราชการ ขอแค่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ชิงเงินล้านทุกวันศุกร์ ซื้อได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ได้คืนเงินทุกบาททุกสัปดาห์ตอนอายุ 60 ปี ส่วนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ซื้อได้ แต่ต้องออมไว้ 5 ปี ถึงจะได้เงินคืน “เผ่างูมิ” เผยต้นเข้าสภาผู้แทนราษฎรเดือนนี้ ซื้อมวย เงินไม่หาย กลายเป็นเงินออม ใช้งบประมาณรัฐปีละ 650 ล้านบาท สร้างเงินออม 13,000 ล้านบาทต่อปี

นางเผ่างูมิ ไรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการห่วยเกษียณผ่านการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ว่า บัจจุบันร่างแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (ห่วยเกษียณ) เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างเสร็จแล้ว และ

จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในเดือน มี.ค.นี้ โดยห่วยเกษียณ ถูกกฎหมาย เงินไม่หาย ทุกบาทกลายเป็นเงินออมยามเกษียณ ถูกรางวัลได้เงินเลย ซื้อมากได้คืนมาก มีเงินออมมาก มีเงินล้านยามแก่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการออมมิติใหม่ของ

รัฐบาล โดยรัฐบาลใช้เงินงบประมาณในโครงการนี้ 650 ล้านบาท สามารถสร้างเงินออมของประเทศประมาณ 13,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นโครงการดี ให้ทุกกลุ่มได้มีเงินออมใช้ในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ ห่วยเกษียณได้ขยายสิทธิ์ในการซื้อให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา แรงงานนอก ระบบ ข้าราชการและพนักงานเอกชน ที่อยู่ในกำกับประกันสังคมมาตรา 33 สามารถซื้อห่วยเกษียณได้ รวมทั้งขยายให้กลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถออมได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขการถอนเงินต่างกัน ส่วนจะเริ่มจำหน่ายห่วยเกษียณได้เมื่อไร ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะขั้นตอนตามกฎหมายจะต้องมีการตั้ง กรรมการ และส่งรัฐสภาในวาระ 2-3 ก่อนที่จะออกกฎหมาย แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด

สำหรับ “ห่วยเกษียณ” มีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1.กอช. ออกสลากชุดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้ประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 2.สามารถซื้อสลากได้ทุกวัน แต่ออก

รางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ โดยที่เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม 3.รางวัลของ “ทุกวันศุกร์” กำหนดดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล และรางวัลพิเศษ (แจ็กพอต) 1 รางวัล (ถ้ามี)

4.หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมดรางวัลที่ออกไม่หมดนั้น จะถูกทยอยออกเป็นรางวัลพิเศษ (แจ็กพอต) ในงวดถัดไปทั้งหมดทันที 5.เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลาก ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. และเมื่อผู้ออมอายุครบ 60 ปี จะคืนเงินทั้งหมดทุกบาท ทุกสัปดาห์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวกกับผลตอบแทนการลงทุนให้ผู้ออม 6.ขยายสิทธิการซื้อสลาก กอช. ให้แก่ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปีด้วย แต่ต้องออมไว้ 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ แต่ทุกรอบต้องออมไว้ 5 ปี เช่น ซื้อตอนอายุ 63 ปี เงินที่ซื้อทั้งหมดจะได้รับคืนตอนอายุ 68 ปี และซื้อต่อตอนอายุ 70 ปี จะได้เงินที่ซื้อทั้งหมดคืนเมื่ออายุ 75 ปี

“อิงค์”ปรับกรม.เข้มคุณสมบัติ ไม่อยากชำระรอยเปลี่ยนรัฐบาล

อ่านต่อหน้า | 4

อิงค์ปรับกรม.เข้มคุณสมบัติ ไม่อยากชำระรอยเปลี่ยนรัฐบาล

ผู้จัดการรายวัน 360° - “อิงค์” ยันยึดมาตรฐานตรวจสอบคุณสมบัติเข้มเหมือน “แพทองธาร 1” หากจะมีการปรับ กรม. ไม่อยากให้เกิดปัญหาชำระรอย จนต้องเปลี่ยนรัฐบาลอีก หลังศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยขยับมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต “ภูมิธรรม” บอกนับจากนี้ ต้องรอบคอบ ยึดหลักวิญญูชนพึงรู้ “ซู้ดักดี” รับต้องเข้ม เหตุคนตั้งต้องรับผิดชอบ ชื่อ 17 มี.ค. รัฐสภาส่งตีความประชามติแก้รัฐธรรมนูญได้ เพราะเกิดความขัดแย้งแล้ว

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยการตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความเห็นอะไรกลับมา ไม่มีอะไรเลย ก็ตามนั้น เราถือว่าได้ถามไปแล้ว ส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่อไป ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการแต่งตั้ง กรม.แพทองธาร 1 ไม่อยากให้มีอะไรที่เป็นเรื่องอ่อนไหวพยายามจะตรวจสอบให้ดีที่สุด ด้วยความที่ไม่ได้จับด้านกฎหมาย ตนก็ได้พูดคุยกับทีมงานว่าไม่แน่ใจว่ารวมคนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือไม่ แต่จริงๆ ได้ตรวจสอบอยู่ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างนานมากๆ ต้องส่งทุกที่

ส่วนคุณสมบัติผู้ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรี คิดว่าทุกคน ต้องเหมือนกัน หากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก ก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลอีก ทุกคนคงไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้น

ตนจะพยายามให้ปลอดภัยที่สุดดีกว่า เพราะในการแต่งตั้ง จะต้องทำงานหนัก ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงต้องตรวจสอบให้ดี ทุกกระทรวงที่จะส่งใครมา เขาก็ต้องตรวจสอบกันเองก่อน ถามความเห็นให้ครบ เราก็สบายใจในการเซ็นมากกว่า แค่นั้นแหละ ไม่มีใครอยากทำผิดกฎหมาย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ จะต้องเข้มงวดและมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี หรือข้าราชการทางการเมือง โดยต้องเป็นไปตามที่วิญญูชนเห็นว่าควรจะเป็นอย่างไร แต่จะแค่ไหน ต้องดูความเป็นจริง

นายซู้ดักดี ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเมื่อศาลไม่ตอบ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร และหลังจากนี้ จะแต่งตั้งใครต้องใช้ดุลพินิจตนเอง จะว่าลุ่มเสี่ยงก็ได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเต็มที่ เพราะท้ายที่สุดคนที่ตั้งต้องรับผิดชอบ

ส่วนกรณีการทำประชามติก่อนการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน เนื่องจากประธานรัฐสภา บรรจู่วาระ และเกิดความขัดแย้ง เนื่องจาก สส.ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย โดยมองว่าประธานสภาฯ ไม่มีอำนาจบรรจุ และถือเป็นคนละกรณีกับกรณีนี้ในถามเรื่องมาตรฐานจริยธรรม โดยมองว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะรับวินิจฉัยเรื่องการทำประชามติ.

ตัดชื่อ "ทักษิณ" ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยรธนชกฟอก30ชม.

วิป3ฝ่ายล้มตกใหม่19มี.ค. ตัดชื่อ 'ทักษิณ' ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยรธนชกฟอก30ชม.

ผู้จัดการรายวัน 360° - "วันนอร์" นัด "ธัญพงษ์" เคลียร์ปมญาติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี ฝ่าฝืนคำขอยอมถอดตัดชื่อ "ทักษิณ" ออก แลกเวลาชกฟอก 30 ชั่วโมง "เท็ง" ยืนยันไม่อภิปรายซ้ำ จนถูกฟ้องร้อง ยินดีต้อนรับแล้ว หากอยากมาสภาฯ ถก วิป 3 ฝ่าย จบกรอบเวลาไม่ได้ ฝ่าฝืนคำวินิจฉัยรธนชกฟอก 30 ชั่วโมง รัฐบาลให้ 20+10 ฝ่ายค้าน 20 รัฐบาล 10 นัดตกใหม่ 19 มี.ค.นี้ "อิงค์" อารมณ์ดี ฮัมเพลง บอกแพร่ดี หลังถอนชื่อฟอกออก ลั่น 30 ชม.ก็พร้อม "ธรรมนัส" ยันมี 10 สส.ฝ่ายค้าน พร้อมยกมือหนุนนายกฯ

อ่านต่อหน้า | 4



ถกชกฟอก - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญนายธัญพงษ์ เรื่องปัญหาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มาหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพื่อหาข้อยุติทั้งการตัดชื่อนอกออก จากญัตติ และระยะเวลาการอภิปราย ที่รัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า วานนี้ (13 มี.ค.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญนายธัญพงษ์ เรื่องปัญหาวุฒิสส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปนช.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มาหารือในประเด็นเกี่ยวกับการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังส่งหนังสือขอให้ฝ่ายค้านแก้ไขญัตตินำชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีออก ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยก่อนการหารือกัน มีรายงานว่าฝ่ายค้านยอมที่จะไม่ให้ชื่อนายทักษิณ แต่จะระบุคำว่าฟอกแทน และจะขอเวลาอภิปราย 2 วัน หากตกลงกันได้ วิป 3 ฝ่ายจะประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

จากนั้น ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และนายวันมูหะมัดนอร์ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือก่อนเข้าสู่ญัตติการประชุม โดยนายธัญพงษ์ได้ขอหารือเรื่องการบรรจุญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องการเดินหน้าให้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมนี้ ไม่อยากถกเถียงในประเด็นข้อกฎหมาย แต่อยากทราบว่า ถ้าพวกตนยอมปรับคำตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำเสนอ พวกตนมีสิทธิ์อภิปรายเนื้อหาตามกรอบในญัตติ โดยจะไม่ถูกระงับโดยประธานสภาฯ ใช่หรือไม่ เพราะตามข้อบังคับระบุไว้ชัดเจน สามารถอภิปรายกล่าวถึงชื่อบุคคลภายนอกได้ หากไม่ได้สร้างความเสียหายหรือถ้าเสียหาย ผู้อภิปรายเป็นผู้รับผิดชอบเอง

"ที่ผ่านมา ประธานสภาฯ ระบุว่า ไม่ให้ระบุชื่อนายทักษิณลงไปในญัตติ เพราะประธานสภาฯ เสี่ยงที่จะเป็นคนถูกฟ้องร้องเอง หากวันนี้ พวกตนยอมปรับคำในญัตติ และจะพูดชื่อบุคคลใดก็ได้ในการอภิปราย โดยพวกตนเป็นผู้รับผิดชอบ ประธานสภาฯ ยืนยันตามหลักการนี้หรือไม่ และในวันประชุมสภาฯ ประธาน

สภาฯ จะไม่ใช่อำนาจขัดขวางใช่หรือไม่" นาย ธิษฐพงษ์กล่าว

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชี รายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 76 ตนขอเสนอแนะให้ประธานสภาฯ ได้ สบายใจ โดยให้ทำหนังสืออนุญาตให้นายก รัฐมนตรีนำบิดามารั้งซึ่งแจ้งร่วมด้วย เพื่อให้ เป็นธรรมชาติกับทั้งนายกรัฐมนตรีและบิดาของ นายกรัฐมนตรี

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า การเอ่ยชื่อ บุคคลภายนอก ไม่ได้หมายความว่าถึงแก่นาย ทักษิณเท่านั้น แต่รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆ ด้วย เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 การ ยื่นญัตติอภิปราย สามารถระบุชื่อรัฐมนตรีทั้ง คณะหรือรายบุคคลได้ แต่ถ้าในญัตติใส่ชื่อ บุคคลภายนอกลงไป การดำเนินการประชุม ก็ จะเป็นไปโดยไม่เรียบร้อย และระหว่างอภิปราย บุคคลภายนอกเกี่ยวโยงอย่างไร สามารถพูด ได้ แต่การพูดอาจจะต้องใช้ชื่อก็ได้ คน ประท้วง ก็ประท้วงไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมา ตนเคย ใช้ถ้อยคำแบบนั้นว่าจะรับผิดชอบเองในการเอ่ย ชื่อบุคคลภายนอก แต่ประธานในที่ประชุมก็ บอกว่าไม่ได้ ประธานต้องรับผิดชอบในเรื่อง กติกาและข้อบังคับ รักษาความเรียบร้อยในที่ ประชุม ถ้าพูดไปแล้ว ไม่มีคนประท้วง ประธาน ก็อาจจะปล่อยได้ แต่ถ้ามีผู้ประท้วงประธานก็ ต้องวินิจฉัยข้อบังคับเลย จะให้ประธานมา ลัญญาไม่ได้

ต่อมา นายวันมูหะมัดนอร์ได้เชิญนาย ธิษฐพงษ์ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธาน วิปฝ่ายค้าน และนายรังสิมันต์ มหาหรือ โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้ แทนราษฎรคนที่ 1 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะ นันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และฝ่าย กฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือเกี่ยว

กับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายธิษฐพงษ์กล่าวหลังหารือว่า ยินดีจะ ยอมปรับคำในญัตติ แต่ฝ่ายรัฐบาลต้องใช้เวลา ในการอภิปรายอย่างเต็มที่ ขึ้นต่าจึงอยู่ที่ 30 ชั่วโมง ส่วนจะกี่วัน ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอดู รัฐบาล และ ครม. ให้เวลาชี้แจงเท่าไร ซึ่ง ประธานสภาฯ ก็เห็นด้วย และในการอภิปราย พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะพาดพิงบุคคลใด ก็ต้อง มีข้อเท็จจริง คงไม่พาดพิงชื่อ เพราะจะนำมา สูการดำเนินคดีต่อพวกเราเอง และเชื่อว่า นาย ทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะ หากต้องการจะ ชี้แจงต่อประชาชน สื่อมวลชนย่อมให้ความ สนใจอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงในสภาฯ ก็ได้ หรือหากท่านจะมาในสภาฯ พวกผมก็ยินดี แต่ถ้าไม่มา ก็สามารถใช้เวทีใดๆ ชี้แจงได้อยู่ แล้ว

จากนั้น ได้มีการประชุมวิป 3 ฝ่าย มี ตัวแทน สส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และตัวแทน ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วม โดยนาย ธิษฐพงษ์กล่าวว่า ไม่สามารถหาข้อสรุปกรอบ ระยะเวลาการอภิปรายได้ โดยฝ่ายค้านเสนอ ไป 30 ชั่วโมง รัฐบาลและ ครม. จะขอเท่าไร เราก็ยินดี แต่รัฐบาลไม่เห็นด้วย จึงทำให้ไม่ได้ ข้อสรุป จากนั้น ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะไป เจรจากับฝ่ายตัวเองก่อน แล้วมาประชุมร่วม กันอีกครั้งวันที่ 19 มี.ค.2568 ส่วนคำในญัตติ ตนรักษาคำมั่นกับประธานสภาฯ หากเจรจา เรื่องเวลาสำเร็จ ก็พร้อมจะปรับ เพื่อให้การ อภิปรายเดินหน้าได้ แต่เมื่อกำหนดระยะเวลา ยังไม่ได้ การปรับคำในญัตติ ก็ยังไม่สามารถ ยื่นต่อประธานสภาฯ ได้

ทั้งนี้ คิดว่าการอภิปรายยังทันในเดือนนี้ เพราะญัตติสมบูรณ์แล้ว รอแค่ปรับคำ ก็พร้อม บรรจุได้ แต่ติดเรื่องเวลาอย่างเดียว ซึ่งจะปิด สมัยประชุม 10 เม.ย.2568 ยังมีเวลาเจรจาอยู่ หากไม่ได้อภิปรายสิ้นเดือนนี้ ก็อาจเป็นต้น

เม.ย. ขอให้ถ้อยคนละก้าว เพราะเดิมเสนอไป 5 วัน นี้ถ้อยมาเหลือ 30 ชั่วโมง ถือว่าเหมาะสม แต่หากไม่สามารถอภิปรายได้ ขอให้รู้ว่าเกิด จากพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมให้เวลาที่เพียงพอ รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม ฝ่าย คำนึงรธนจะต้องได้เวลา 30 ชั่วโมง แต่ฝ่าย รัฐบาลเสนอว่า 20+10 คือ ให้ฝ่ายค้าน 20 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 10 ชั่วโมง แบ่งเป็นของ ครม. ฝ่ายรัฐบาล และประธานในที่ประชุม และ จะเปิดอภิปรายวันที่ 24-25 มี.ค. ลงมติ 26 มี.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี อารมณดี เดินยิ้มเพลง "ไม่ใช่ผู้ชาย" ที่ร้องว่า "ผู้ชายคนนั้น ที่ฉันแอบ หลงรัก" โดยผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นเพราะฝ่าย คำนึงรธนชกฟอกทักษิณออกจากญัตติหรือไม่ นายภาฯ ตอบว่า "ได้ยินมาว่าเขาจะใช้คำว่า ชาย คนนั้น ซึ่งตรงกับเพลงพอดี จึงแกล้งกับทีม งานว่าอยากร้องเพลงนี้ แต่เสียงเพี้ยน แค่นั้นเอง ก็เลยขำไม่มีอะไร" ก่อนที่จะกล่าวอีกว่า ได้ เลย บอกแล้วว่าอะไรที่ถูกต้อง ตามกฎ ตาม หลีก ก็ตามนั้นทุกเรื่อง ชายคนนั้นก็เฟรดี ไม่มี ชื่อ แต่ถ้าจะใช้คำว่าพ่อ นายภาฯ หัวเราะ ก่อน กล่าวว่ เหมาะหรือไม่เหมาะ เชิญทุกท่านที่เป็น ผู้รู้ตอบเลย และการขอเวลาอภิปราย 30 ชั่วโมง นายภาฯ ตอบว่า ได้ค่ะ จริง ๆ วางแผนไว้แล้ว ว่าถ้ามีการอภิปราย ก็ต้องไปฟัง ทุกอย่างขึ้น อยู่กับสภาฯ เตรียมตัว เตรียมคำตอบ ไม่มี อะไรเซอร์ไพรส์

ที่ จ.จันทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้า ธรรม กล่าวว่ ในการอภิปรายครั้งนี้ จะมี สส.ของพรรคฝ่ายค้านจำนวน 10 คน พร้อม ยกมือไว้วางใจนายกรัฐมนตรี เพราะมีการพูด คุยกันเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าเร็วๆ นี้ จะ ทอยเข้าที่พรรค.



เมืองไทย 360°

ซิ่งพืด“ทักษิณ”
ตั้งแต่ไม่เริ่ม
ชกฟอก !?



เมืองไทย 360

ซิ่งพืด“ทักษิณ” ตั้งแต่ไม่เริ่มชกฟอก !?

แม้ว่าผลการหารือกันระหว่างฝ่ายค้าน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม จะออกมาแบบมีการปรับแก้ไขถ้อยคำ โดยหลีกเลี่ยงชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร ลงไปในญัตติชกฟอกของฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายค้าน คือพรรคประชาชน ก็ยอมถอย และต่อรองเพิ่มเวลาการอภิปรายจากเดิมที่ฝ่ายรัฐบาลกำหนดให้อภิปรายได้เพียงแค่ หนึ่งวันเท่านั้น

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการหารือเรื่องญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร่วมกับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ว่า วันนี้ได้ข้อสรุปในที่ประชุม ซึ่งยืนยันว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ถือเป็นความก้าวหน้าที่ดีในการพูดคุยระหว่างกัน

สำหรับการปรับญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น อย่างไรก็ตามก็ต้องการปรับคำ ตามที่มีการหารือในห้องประชุมสภา และตามที่ประธานสภายอมบรรจุกฎกติ แต่ในรายละเอียดว่าจะมีการปรับคำอย่างไร คงต้องการเจรจาพูดคุยในเรื่องกรอบเวลาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย จึงต้องการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ฝ่ายรัฐบาลอีกครั้ง

“พรรคร่วมฝ่ายค้านยืนยันว่า ควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่งก็ต้องรอดูว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้เวลาในการชี้แจงเท่าไร ในวงการประชุมเมื่อครู เรายืนยันว่า อย่างน้อยถ้าจะให้มีการปรับคำ เพื่อให้กระบวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดินทางต่อได้ ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่า ควรจะใช้เวลาฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด”

ผู้นำฝ่ายค้านระบุว่า ที่ผ่านมา ประธานสภาเห็นด้วยกับข้อเสนอว่า หากจะให้ฝ่ายค้านปรับคำ ก็ต้องใช้เวลาฝ่ายค้านขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง และเชื่อมั่นว่า ระยะเวลาที่ได้รับ หากฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ก็จะเป็นผลดีกับฝ่ายค้านเอง จึงเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลก็น่าจะยอมรับ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถไปตอบแทนได้

“เราไม่ได้เสียหลักการ แค่ปรับคำเล็กน้อย เราพร้อมเดินทางต่อ เพราะเนื้อหาของการอภิปรายที่จะพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนี้อีกครั้งนี้ ต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในญัตติ ก็มีการเขียนชัดเจนว่า นายกรัฐมนตรี ยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาชี้แจง ชกฟอกอยู่เบื้องหลัง ซึ่งไม่ว่าเราจะพาดพิงถึงบุคคลใดก็ตาม ตามกรอบญัตติเราจะอภิปรายนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่เพียงผู้เดียว”

เมื่อฟังจากผู้นำฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคประชาชน พูดแบบนี้ แม้ว่ายังต้องรอหารือกับฝ่ายวิปรัฐบาลอีกครั้ง แต่ก็พอเดาทางล่วงหน้าแล้วว่า คงต้องมีการปรับถ้อยคำโดยเลี่ยงพูดถึงชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร พ่อของ นายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แน่แน่นอน และจะมีการต่อรองเพิ่มเวลาการอภิปรายให้มากขึ้น จากเดิมที่กำหนดเอาไว้แค่วันเดียว

ส่วนท่าทีของฝ่ายรัฐบาล ก็ดูเหมือนว่าจะยอมโอนอ่อน หากฝ่ายค้านยอมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในญัตติชกฟอก โดยเลี่ยงไม่พูดถึงชื่อ นายทักษิณ โดยตรง

โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้ข่าวว่า วิป 3 ฝ่ายจะมายุกัน และไปคุยกับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ดีแล้ว เป็นกระบวนการที่ควรจะเป็นแบบนั้น เพราะวิปทุกฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งหมด

“จริงๆ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ มันเปิดช่องให้ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ถ้าเป็นการอภิปรายที่สร้างสรรค์ เป็นการอภิปรายที่จะช่วยกันแก้ไข ปัญหาของประเทศ ไม่ใช่เกมการเมือง แต่ถ้าเป็นเกมการเมือง เขาป้องกันไม่ให้ไปพูดถึงคนอื่น แต่เขาหนุนให้พูดให้เขาเสียหาย มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาตอบ คนอื่นจะไปตอบแทนก็ไม่ใช่จะตอบอย่างไร อันนี้ต่างหากคือ กฎหมายที่บอกว่าคุณอภิปรายคนนอกไม่ได้ เพราะคุณ อภิปรายและเขาไม่มีสิทธิแก้ไข เท่านั้นเอง ผมว่าเป็นไปตามระบบระเบียบที่มันเป็นอยู่ที่แก้ปัญหาได้แล้ว ถ้าไม่คิดเรื่องเกมการเมืองนะ ผมว่าอย่าคิดเลยเรื่องเกมการเมือง ประเทศบอบช้ำมานานแล้ว ให้เป็นเรื่องของวิป 3 ฝ่ายกับประธานสภาหาคำตอบร่วมกัน เราพร้อม” นายภูมิธรรม กล่าว

ดังนั้น หากให้ประเมินกันล่วงหน้าสำหรับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยพุ่งเป้าไปที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพียงคนเดียว โดยฝ่ายค้านจะเลี่ยงไม่เอ่ยชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร แต่จะไปใช้คำอื่นแทน ขณะเดียวกันจะมีการต่อรองขอเพิ่มเวลาการอภิปราย ซึ่งน่าจะประมาณ 2 วัน หรือตามข่าวบอกว่า 30 ชั่วโมง อยากรู้ก็ดี นั่นเป็นเพียงแท็กติกในการต่อรอง เล่นเกมซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งดูแล้วมันก็น่ารำคาญด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั้นแหละ แต่หากพิจารณาถึงการ “ชกฟอก” ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วัน

ข้างหน้านี้ หากไม่มีรายการ "ปาตี" อย่างที่มีการจับตาดูกัน ระหว่าง "เจ้าของพรรค" ทั้งของพรรคประชาชน กับพรรคเพื่อไทย เพราะหากเอาจริงเอาจังกันจริง รับรองว่า ฝ่ายที่จะ "หนาว" มากที่สุดก็คือ นายทักษิณ นั่นแหละ เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งถือว่าเป็น "กล่องดวงใจ" ของ พ่อตนเอง

อีกทั้งเมื่อพิจารณากันตามศักยภาพที่แท้จริง ของ น.ส.แพทองธาร หลังจากขึ้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ในรอบ 6-7 เดือนที่ผ่านมา จากฉายา "นางโผย" หรือนายกไอแพด ย่อมสะท้อนให้เห็นภาพได้ดีว่าน่าเป็นห่วง ในการชี้แจงตอบข้อสงสัยในสภาฯ ของฝ่ายค้านได้อย่างไร และอย่าได้แปลกใจ ที่ต้องมีการขัดขวางกันทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดเวลาการอภิปรายให้เหลือน้อยที่สุด รวมไปถึงการตั้ง "องค์กรฯ" ขึ้นมาเป็นทีมใหญ่ เอาไว้คอยช่วยเหลือในทุกขั้นตอน

ขณะเดียวกันเมื่อหันมาทาง นายทักษิณ ชินวัตร พ่อของนายกฯ บ้าง นาที่นี้ถือว่า "หนักหนา" ไม่เบาเหมือนกัน เพราะไม่ว่าจะมีการเขียนชื่อเอาไว้ในบัญชีหรือไม่ก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ย่อมรับรู้อยู่แล้วว่า เขาคือ "เป้าหมายหลัก" เพราะทุกคนก็รับรู้แล้วว่า "เลือกทุกเรื่อง" และการแสดงออกที่ผ่านมาก็ชัดเจน ไม่มีการอ้อมค้อม ดังนั้น ไม่ว่าความล้มเหลว หรือประสบความสำเร็จล้วนต้องมาจากนายทักษิณ ทั้งสิ้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะเอ่ยชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร ตรงๆ หรือไม่ หรือว่าจะเลี่ยงไปใช้คำว่า "คนนั้น" หรือ "พ่อ" หรือชื่ออะไรก็ตาม ความหมายก็ย่อมหมายถึงเขาอยู่ดี อีกทั้งทุกอย่างในรัฐบาลย่อมมีที่มาที่ไปจากเขา และแม้ว่าจะไม่ระบุชื่อ แต่ความหมายย่อมชัดอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน หากฝ่ายค้าน ไม่กล่าวถึงเขาก็ย่อมถูกสังคมนำหน้า เพราะสงสัยเรื่อง "ดีลลับ" ย่อมเสียหาย อย่างไม่ดีหากไฟท์เฉพาะนายทักษิณนาที่นี้ถือว่าเขา "ถูกสังคมนำหน้า" แบบล่อนจ้อน กลางตลาดตั้งแต่ก่อนถึงวันอภิปรายแล้ว และจะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆ !!.



ชาวปณคน คนปณข่าว

● กล้าหรือเปล่า! “บังยี” ทำ “สมยศ” ออกสื่อ เอาความจริงมาพูดกัน!

เป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องสำหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ “ยุคอภัยยศ” ภายใต้การบริหารของ “พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง”

จาก “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมคนปัจจุบันที่ออกมาแฉ “ซี” ที่ พล.ต.อ.สมยศ ทิ้งไว้ มาถึง “บังยี” วรวิทย์ มະกุดี อดีตนายกสมาคมฯ ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ “เปิดโต๊ะข่าว” ทาง PPTV ช่อง 36 ส่งสารถึง “ออด” ใครไม่อาย ผมอายุกล้าหรือไม่ เอาหลักฐานต่างๆ มาออกสื่อด้วยกัน

“บังยี” ตัดใจมาก ว่า “พล.ต.อ.สมยศ” กล่าวหาสมัยตัวเองเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมต่อจาก “บังยี” บังมีกุญแจให้แค่ดอกเดียว!!

งานนี้ “บังยี” ถึงกับ “ขึ้น” เลย บอกว่า สมยศ

มาว่าผมมีกุญแจดอกเดียวที่สมาคมฟุตบอล แต่ผมมีทั้งหลักฐาน เอกสาร แล้วก็มีการเซ็นสัญญา กับทริวิชั่นส์ ในสมัยที่เป็นนายกสมาคมฯ สมัยแรก เซ็นสัญญากัน 3 ปี 2557-2559 เป็นยอดเงินถึงปีละ 600 ล้านบาท ซึ่งเวลานั้นถือว่าสูงมาก

นอกจากนี้ “บังยี” ยังแจกแจงสมาคมฯ ช่วงนั้นมีรายได้ค่าสิทธิประโยชน์อีกกว่า 4,200 ล้านบาท รวมแล้ว 4,800 ล้าน “บังยี” ยืนยันมีหลักฐานทั้งหมด

เพราะความจริงมีหนึ่งเดียว ว่าแล้ว “บังยี” ก็ท้าทายให้ “พล.ต.อ.สมยศ” มาพูดกันต่อหน้าสื่อ

ถ้า “พล.ต.อ.สมยศ” กล้ามาก็มาตัวต่อตัว “บังยี” ก็จะมานั่งคุยจะได้รู้ต่อหน้าสื่อว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นความเท็จ หรือที่ พล.ต.อ.สมยศ พูด ไม่มีความเป็นจริง ไม่มีรากฐานของความเป็นจริง ไม่เคยให้เครดิตคนที่เขาทำให้ตัวเองอย่างมหาศาล แล้วก็ไม่สามารถจะบริหารต่อไปด้วย

สรุปว่าสิ่งที่สมาคมฟุตบอลในยุคของ “บังยี” ทำแล้วพอ “พล.ต.อ.สมยศ” เข้ามารับไม้ต่อ ตอนนั้น



วรวิทย์ มະกุดี



พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง



วันมูหะมัดนอร์ มะทา



ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ



ทักษิณ ชินวัตร



แพทองธาร ชินวัตร

มีแต่ปัญหาหึงเอาไว้ให้ “มาตามแปง” รับเคราะห์
นี่ก็ต้องติดตามดูว่า “พล.ต.อ.สมยศ” จะรับคำทำ
“บังยี” กล้าเผชิญหน้าทางหลักฐานกันออกมาหรือไม่
ตอนนั้นบรรดาชาวโซเชียลฯ ต่างก็เปิดโต๊ะทำนาย
“พล.ต.อ.สมยศ” จะกล้าหรือไม่กล้า!!

ถ้า “พล.ต.อ.สมยศ” ไม่กล้ามา ไม่กล้าออกสื่อ
พร้อม “บังยี” ก็จะไม่มีใดๆ น่าประหลาดใจ เพราะ
หน้าต่อนี้ก็ยังไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน ไม่มีใครนำ
อภัยตลอด ไปมากกว่านี้แล้ว.

● ยอมเปลี่ยนชื่อ “ทักษิณ” แลกเพิ่ม เวลาชกฟอก คอยดูว่าฝ่ายค้าน จะเรียก ชื่ออะไรกันบ้าง?!

หลังจากมีการตั้งแง่ เล่นเชิงการเมืองกันหลาย
วัน โดย “ประธานวันนอร์” วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ประธานสภา ทำหนังสือด่วนให้ “หัวหน้าแท้ง” ธีรพงษ์
เรื่องปัญหาวุฒิสภา หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำ
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ทำการแก้ไขญัตติขอ
เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ “นายกฯอึ้งค์” แพทองธาร
ชินวัตร

ให้ตัดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากญัตติ
เพราะถือว่าเป็นคนนอก ที่ไม่สามารถเข้ามาชี้แจงใน
สภาได้หากถูกอภิปรายพาดพิงไปถึง ถ้าไม่ตัด ก็จะไม่
บรรจญัตติเข้าวาระการประชุม ก็ไม่ต้องอภิปรายกัน
แต่ฝ่ายค้าน ยืนกราน “ไม่ตัด” พร้อมยก
รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมมายืนยัน ญัตตินั้น
ถูกต้องแล้ว ประธานสภา ไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยให้
แก้ตรงนั้น ตรงนี้

สองฝ่ายต่างยืนในจุดยืนของตัวเอง แบบไม่
ลดราวาคอก จนในโซเชียลฯวิจารณ์ว่า งานนี้ “ดีเจ
ด้าน!” ดูซิว่าฝ่ายไหนจะถลอกก่อนกัน

ขณะเดียวกัน ตั้งประเด็นว่า หรือจะเป็นการ
แสดง “ปาหี่” ทำให้ดูขิงขัง สุดท้ายก็มวดยลั้มตัมคนดู
ไม่ได้อภิปราย เพราะเจ้าของพรรคฝ่ายค้าน กับเจ้าของ
รัฐบาล แอบจับมือนั่งกระดกไวน์ กันอยู่หลังฉาก

เมื่อถูกตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ เมื่อวาน (13 มี.ค.)
ทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มหันหน้ามาเจรจากัน ผ่านการอภิปราย
ในเวทีสภา โดย “หัวหน้าแท้ง” แสดงท่าที่ยอมแก้

ญัตติ ไม่ให้มีชื่อ “ทักษิณ” โดยอาจจะใช้คำว่า “พ่อ”
หรืออย่างอื่นแทน ไม่ได้ระบุชัด แต่ในการอภิปราย
ต้องไม่ถูกขัดขวางจาก “องค์กรฯ”

ฝ่ายค้านบอกว่า จะไม่อภิปรายให้ผิดข้อบังคับ
และไม่กลัวถูกฟอก ซึ่ง “ประธานวันนอร์” ก็รับฟัง
และยังแนะนำว่า บางครั้งการอภิปราย ไม่ต้องระบุชื่อ
โดยตรงก็ได้ แค่อ้อมๆ คนก็รู้แล้ว คนประท้วง ก็
ประท้วงไม่ได้

ฝ่ายค้าน มีเงื่อนไขในการแก้ญัตติ คือขอเวลา
อภิปรายขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง

ขณะที่ “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” สส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาชน ถึงกับเสนอว่า ให้ประธานฯ
ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร อนุญาตให้นายกฯ
พาพ่อมาชี้แจงด้วยก็ได้ จะได้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
หลังมีข่าวว่าฝ่ายค้านยอมถอย “นายกฯอึ้งค์”
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ทันที ว่า อะไรที่ถูกต้อง ตาม
กฎ ตามหลัก ก็ให้ไปทำตามนั้น และถ้าจะใช้ “พ่อ”
แทนชื่อ ก็ถือว่าแพร่ดี แต่จะเหมาะหรือไม่เหมาะ เชิญ
ผู้รู้ตอบเลย

ส่วนที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ต่ำกว่า 30
ชั่วโมง ไม่มีปัญหา พร้อมสละเวลาไปนั่งฟัง และใช้
เวลาอยู่ที่สภาอยู่แล้ว ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต็น

เรื่องทำท่าจะลงเอยด้วยดี เพราะสัญญาจาก
ทาง “ประธานสภา-ฝ่ายค้าน-นายกฯ” เริ่มออกมาก
ในทิศทางที่ รอมชอมกันมากขึ้น

แต่ในการประชุมวิป 3 ฝ่าย คือ ตัวแทนจาก
ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และตัวแทนคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กำหนด วัน เวลาอภิปราย กลับตกลงกันไม่ได้

พรรคฝ่ายค้าน ยืนยันว่าจะขอเวลา 30 ชม. ใน
การอภิปรายเฉพาะในส่วนของฝ่ายค้าน ขณะที่ฝ่าย
รัฐบาล บอกว่าให้ฝ่ายค้านได้แค่ 20 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล
ขอ 10 ชั่วโมงในการชี้แจง รวมเวลาในการอภิปราย
และชี้แจง 30 ชั่วโมง โดยจะเปิดให้มีการอภิปราย
ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. และลงมติในวันที่ 26 มี.ค.

เมื่อยังตกลงกันไม่ได้ วิปทั้ง 3 ฝ่าย ก็ให้แต่ละ
ฝ่ายกลับไปคุยกันเองก่อน แล้ววันต่อมาหาข้อสรุปกัน
อีกครั้ง วันที่ 19 มี.ค.นี้

มีอีกเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปก็คือ ถ้าฝ่าย
ค้านยอมถอยชื่อ “ทักษิณ” ออกจากญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจแล้ว จะใช้คำว่าอะไรแทน “ทักษิณ”

ชาวโซเชียลฯ ไม่รอคอยตัดติตัวจริง ว่าฝ่ายค้านจะใช้คำอะไรมาแทน และเมื่อถึงเวลาอภิปราย ผู้อภิปรายจะใช้ชื่ออะไร เพื่อให้รู้ว่าเป็น “ทักษิณ”

มีการยกตัวอย่างมาให้เลือกกัน อย่างเช่น... “ชายคนนั้น” ... “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร”... “พ่อหรือบิดา”... “นักโทษเวทดา” ...“โหนี่ วูดซัม”... “สทร. (เลือกทุกเรื่อง)”

ปรากฏว่า ชื่อหลังสุดนี้ ถูกใจชาวโซเชียลมากกว่าชื่ออื่น เพราะทันสมัย เข้ากับคน Gen Y เข้ากับเหตุการณ์ พุดปุ๊บ รู้เลยว่าเป็นใคร และก็น่าจะถูกใจเจ้าตัวด้วย เพราะเห็นพุดว่าตัวเอง สทร. บ่อยๆ

ก็ลองติดตามดู ว่าฝ่ายค้านจะใช้ชื่อ สทร. แทนชื่อ ทักษิณ ในญัตติที่แก้ไขใหม่นี้ เพื่อเอาใจชาวโซเชียลฯ หรือไม่.